

มธ.สวดดีพระเกียรติคุณ'สมเด็จพระสังฆราช' ถวายหนังสือ'อัญมณีมปริทัศน์'



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหนังสือ "อัญมณีมปริทัศน์" เพื่อสวดดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา และโอกาสที่ มธ. จะทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการการเรียนรู้ ในโอกาสต่อไป โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นตัวแทนถวายพระพรและมอบหนังสือให้กับทางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร



รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เปิดเผยว่า โครงการมอบหนังสือสวดดีครั้งนี้ เกิดขึ้นจากทางสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการเทิดพระเกียรติ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: วาไรตี้/การศึกษา-ศิลปวัฒนธรรม

วันที่: พุธที่ 29 มิถุนายน 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15399

หน้า: 17(บนซ้าย)

Col.Inch: 50.28

Ad Value: 62,850

PRValue (x3): 188,550

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: มธ.สตุดีพระเกียรติคุณ'สมเด็จพระสังฆราช' ถวายหนังสือ'อัญมณีมปริทัศน์'

ในวาระดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึง
หน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ
หนังสืออัญมณีมปริทัศน์ เป็นการ
รวม 8 บทความวิเคราะห์พระวรคดิธรรม
ของสมเด็จพระสังฆราชในการแสดงพระ
โอวาท หรือจากการนิพนธ์บทความวาระต่างๆ
ในเหตุการณ์สำคัญของประเทศ และ
ของโลก เช่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ วันงดดื่มสุรา
แห่งชาติ วันสำคัญของเด็กและเยาวชน ฯลฯ
ผ่านกระบวนการทางวิชาการ โดย
คณาจารย์จากทั้ง มธ. และโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มธ.
มอบหนังสืออัญมณีมปริทัศน์ ให้กับ
ภาครัฐ และมอบให้วัดราชบพิธฯ จำนวน
300 เล่ม แจกในงานพระราชพิธี ในวันจันทร์ที่
26 มิถุนายน 2566 วันพระชนมายุครบ 8 รอบ
ของสมเด็จพระสังฆราช

กับดักรายได้ปานกลาง กับ 'กลุ่มทุนไทย'

กรุงเทพธุรกิจ บทความพิเศษ

● บทความพิเศษ (ยาบุชิตะ)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชาวหุ้นไทยร่วงทุบสถิติหลังเลือกตั้ง 14 พ.ค.2566 ขณะที่ชาวหุ้น Nikkei และบริษัทการค้าสากล (trading company หรือ sogo shosha) ของญี่ปุ่นพุ่งทะยานเป็นประวัติการณ์ในรอบ 33 ปี มีอะไรเกิดขึ้น? การพัฒนาตลาดทุนของประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาแตกต่างกันอย่างไร

เป็นที่รู้กันดีว่าโครงสร้างธุรกิจไทยติดกับดักธุรกิจครอบครัว บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แม้จะเป็นบริษัทมหาชนขายหุ้นให้แก่สาธารณะ แต่ก็ยังถือหุ้นแบบกระจุกตัว ใช้บริษัทโฮลดิ้งและโครงสร้างการถือหุ้นแบบพีระมิด เอื้อให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครอบงำการบริหารกิจการได้

การบริหารงานมักเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนเองมากกว่าส่วนรวม ผู้บริหารธุรกิจครอบครัวที่มีความสามารถนั้นมีจำกัด แม้จะมีระบบสืบทอดกิจการครอบครัวที่เหนียวแน่น แต่ก็ยังขาดระบบการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพที่ไม่ใช่คนในครอบครัวที่เข้มแข็ง จึงยากเหลือเกินที่บริษัทเอกชนไทยจะสั่งสมและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตนเองได้

ขณะที่โครงสร้างธุรกิจของประเทศพัฒนาจะมีสัดส่วนบริษัทถือหุ้นกระจายที่สูง กล่าวคือ มีการแยกความเป็นเจ้าของกับการบริหารออกจากกัน บริษัทมหาชนจะมีแต่ผู้ถือหุ้นรายย่อย มีคณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นโดยแท้จริง (ไม่ใช่คนรู้จักของผู้ถือหุ้นรายใหญ่) คอยติดตามการทำงานของซีไอโอและทีมผู้บริหารซึ่งก็เป็นมืออาชีพ

โดยมีหน่วยงานรัฐ นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบบัญชี และสมาคม

วิชาชีพต่างๆ คอยตรวจสอบอย่างเข้มข้น มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของรายย่อย ไม่ปล่อยให้ผู้บริหารดักบัญชีโกงกันต้อยๆ อย่างกรณีบริษัท STARK ซึ่งบริษัทผู้บริหาร (managerial enterprises) เหล่านี้จะสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่ก้าวข้ามข้อจำกัดของกับดักธุรกิจครอบครัว ทั้งเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี และคนไปได้

ตราบดที่กลุ่มทุนไทยยังคงยึดติดกับทุนนิยมครอบครัว (family capitalism) ก็ยากนักที่จะขยับขึ้นเป็นประเทศพัฒนา แม้กลุ่มทุนเหล่านี้จะมีคุณูปการสำคัญช่วยผลักดันจนเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบนก็ตาม ก็ทำได้แค่นำเข้าเทคโนโลยี โดยการซื้อหรือร่วมทุนกับต่างชาติ ซึ่งก็เป็นเพียงปฐมบทของการไล่กวดวนซ้ำอีกรอบหนึ่งเท่านั้น

แต่เปลี่ยนจากการผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในทศวรรษ 1980-1990 ไปเป็นสมาร์ททีวีอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัล และอุตสาหกรรม 4.0 ในทศวรรษ 2020 ซึ่งมีได้ผิดแผกแตกต่างอะไรกันนักเลย

การก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ต้องนำเอาทุนนิยมผู้บริหาร (managerial capitalism) หรือบรรษัทภิบาลบริษัทผู้บริหารมาปฏิบัติ ตลาดทุนจึงเป็นตัวชี้วัดที่มองข้ามไม่ได้ ประเทศพัฒนาต่างกำหนดให้ธุรกิจที่กระทบต่อสังคม เช่น สาธารณูปโภค ไทคอมฯ ทรูคอมฯ ธนาคารพาณิชย์ ฯลฯ ต้องถือหุ้นกระจาย แต่เป็นเงื่อนไขที่ยากยิ่งต่อธุรกิจครอบครัวไทย เพราะนั่นหมายถึงการสูญเสียความเป็นเจ้าของและอำนาจบริหาร

ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอลดการผูกขาดของผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เหลืออยู่เพียง 2 ราย คือ เอไอเอสกับทรู อาจไม่ใช่การเพิ่มรายที่ 3 หรือ 4 เพราะตลาดไทยเล็ก คงจะขาดทุน แต่เป็นการบังคับให้ถือหุ้นกระจาย ไม่ปล่อยให้ผลกำไรตกอยู่ในมือของตระกูลใดตระกูลหนึ่ง หรือบริษัทแม่ต่างชาติบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่สาธารณชนต้องเป็นเจ้าของได้

การลดการผูกขาดของกลุ่มทุนคงไม่ใช่การเก็บภาษีขายหุ้น หรือการเก็บภาษีบริษัทใหญ่มาให้บริษัทเล็ก เอาเงินคนรวยมาแบ่งให้คนจนอย่างที่มีพรรคการเมืองเสนอ



แต่จะเรียกฟื้นความเชื่อมั่นว่าตลาดทุนเป็นแหล่งออมเงินและลงทุนของชนชั้นกลางก็ต้องเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นได้อย่างไร

บริษัทการค้าสากลญี่ปุ่นที่ Berkshire Hathaway ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ กว้านซื้อหุ้นตั้งแต่ ส.ค.2563 และซื้อเพิ่มอีกหลังจากเขาไปเยือนญี่ปุ่นช่วง เม.ย.2566 จนมีสัดส่วนถือหุ้นสูงกว่า 8.5% รวมมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท (1 ใน 4 ของงบประมาณประจำปีของไทย) ได้แก่ มิตรซูบิชิ มิตรซูย อิโตซู มารูเบน และซุมิโตโมะ

เดิมเป็นธุรกิจครอบครัวเก่าแก่ที่เรียกว่า Zaibatsu เคยหนุนจักรวรรดิญี่ปุ่นก่อสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้วอย่างเครื่องบินขับไล่ A6M ZERO ที่ลือชื่อบินไกลข้ามแปซิฟิก โจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ ก็ผลิตโดยมิตซูบิชิ

กลุ่ม Zaibatsu มีธนาคารพาณิชย์หลักเป็นของตนเองเพื่อแตกแขนงธุรกิจต่างกับ Keiretsu อย่างโตโยต้า พานาโซนิค หรือโซนี่ในยุคต่อมา หลังญี่ปุ่นแพ้สงครามก็ถูกกองกำลังทหารสหรัฐ GHQ บังคับให้กระจายหุ้น ลอกคราบจากธุรกิจครอบครัวเป็นบริษัทผู้บริหารอย่างเต็มตัว ตามแผนการ New Deal ของประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ ที่ต้องการลดการผูกขาดของกลุ่มทุนในสหรัฐ

บริษัทถือหุ้นกระจายเหล่านี้กลับยิ่งโตวันโตคืน ขยายตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ ตั้งแต่ปลาแซลมอนยันรถยนต์บินได้ ตั้งแต่ราเม็งยันจรวดขีปนาวุธ ช่างน่าอัศจรรย์ชั้นกลางของญี่ปุ่น โดยเฉพาะคนแก่ที่ออมเงินโดยถือหุ้นของ 5 บริษัทนี้ รวยกันถ้วนหน้า ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่

เจ้าของกลุ่มทุนไทยรู้ดีว่า บริษัทของตนยิ่งใหญ่จริงในไทย แต่เล็กจิ๋วมากเมื่อออกนอกประเทศ ทราบไตที่ยังติดกับดักธุรกิจครอบครัว ไม่ว่าจะรัฐบาลจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายชั้นนำเพียงใด ไม่ว่าจะนำเข้าเทคโนโลยีสุดยอดแค่ไหน หรือไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพด้วยนวัตกรรมที่เลอเลิศเพียงใด ประเทศไทยก็ยังมีรายได้ปานกลางเหมือนเดิม และอาจล้าหลังลงคล่องไปอีก เมื่อความได้เปรียบของความล้ำหลังจากเทคโนโลยีนำเข้าเหล่านั้นค่อยๆ เสื่อมราคาลง

ติดตามต่อได้ใน Natenapha Wai lerssak, *Business Groups and the Thailand Economy : Escaping the Middle Income Trap*, Routledge, 2023

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: พุธที่ 29 มิถุนายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16545

หน้า: 7(ซ้าย)

Col.Inch: 7.21

Ad Value: 7,931

PRValue (x3): 23,793

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: จับกระแสภูมิภาค: เปิดคลินิกไต่เตี้ยม



● เปิดคลินิกไต่เตี้ยม

ปทุมธานี - พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี เปิดให้บริการคลินิกไต่เตี้ยม ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปทุมธานี ตามแผนงานของเทศบาล และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ไม่จำกัดเฉพาะผู้อยู่ในเขตเทศบาล มีทีมแพทย์และพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้บริการด้วยเทคโนโลยีฟอกเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง

'ธรรมศาสตร์' ฟุตเวิร์ก 'ก้าวไปให้ไกลขึ้น' ในปีที 90



27 มิถุนายน 2477
คือวันสถาปนา **มหาวิทยาลัยวิชาธรรม
ศาสตร์และการเมือง**

มหาวิทยาลัยเปิดเพื่อราษฎรแห่งแรกตามหลัก 6
ประการของคณะราษฎร โดยหลักที่ 6 กล่าวว่า

'จะต้องให้การศึกษอย่างเต็มที่แก่ราษฎร'

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศ
รานุวัตติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่ 7
เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ปรีดี พนมยงค์
ผู้ประสานการ กล่าวรายงาน

การสถาปนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ สืบเนื่องมา
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ
การเมือง พ.ศ.2476 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในปีแรก มีผู้สมัครเรียน 7,094 คน

ครั้น พ.ศ.2480 มีการตราข้อบังคับให้เปิดชั้น
เตรียมปริญญา โดยกำหนดให้รับผู้สอบไล่ได้ชั้นมัธยม
บริบูรณ์เข้าศึกษา 2 ปี เพื่อเตรียมคนเข้าศึกษาหลักสูตร
'ธรรมศาสตร์บัณฑิต'

ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน

ล่าสุด 27 มิถุนายน 2566 รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี มธ. ประกาศก้าวสู่ระดับนานาชาติ ในขณะที่
ที่บทบาทของการช่วยเหลือ ดูแลประชาชน ก็ยังคงอยู่
ดังที่ถูกฝังรากลึกมาอย่างยาวนาน

"กว่า 89 ปีของการเดินทางที่ยาวนานของ
ธรรมศาสตร์ เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปให้ไกลขึ้น กับ
การยืนหยัดในวิถีและจิตวิญญาณในการรับใช้ประชาชน
ในระดับพลเมืองของโลก"

●**'อยู่ที่ไหนก็เรียนได้' 28 คณะ กว่า 300
หลักสูตร ยินเด่นเวทีโลก**

ในการเปิดตัวกิจกรรม 90 ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่โถงหอประชุมศรีบูรพา
มธ. ทำพระจันทร์ รศ.เกศินีเผยว่า เดิมธรรมศาสตร์
มีการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาที่เน้นหนักด้าน



สังคมศาสตร์และกฎหมาย แต่ในปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนไป จำเป็นต้องผลิตลูกศิษย์ของเราให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตั้งแต่ นักศึกษาและอาจารย์ สามารถฝึกฝนตัวเองให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น โดยนำหลายๆ ศาสตร์มาบูรณาการ และเอายุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดเข้าไปต่อสู้

“ไม่ใช่แค่ระดับประเทศ แต่ไปเป็นระดับนานาชาติที่โดดเด่นในโลกนี้ก็ไปเรียน แลกเปลี่ยนความรู้และทำวิจัยร่วมกัน ซึ่งทำให้ธรรมศาสตร์มีความโดดเด่นมากในเวทีโลก ขณะนี้มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศให้หลักสูตรคณะพาณิชย์และการบัญชี ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับสากล เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจว่า ประเทศไทยบริหารแบบไทยๆ แต่คุณภาพคับแก้ว”

ด้าน **รศ.ดร.พิภพ อุดร** รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีกิจกรรมใหญ่ทุกเดือน จากมิถุนายนนี้ไปจนมิถุนายนปีหน้า ที่ครอบคลุมทั้งวิชาการ บริการประชาชน กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันธรรมศาสตร์มีทั้งหมด 28 คณะ 300 กว่าหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมทุกศาสตร์และสาขา

“เราจะสร้างผู้นำในทุกวงการ สร้างคนที่มีบุคลิกความเป็นผู้นำและเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นทำเพื่อสังคม เพื่ออะไรที่ใหญ่กว่าตัวเอง ถ้าประเทศไทยเดินไปอย่างถูกต้องถูกทาง

สิ่งที่ธรรมศาสตร์ทำมาตลอด 90 ปี เบอร์หนึ่งคือทำอย่างไรที่จะเปิดกว้างโอกาสทางการศึกษา ธรรมศาสตร์เกิดมาในฐานะตลาดวิชาการ ใครๆ ก็เข้ามาเรียนได้ หลังจากนั้นกลายเป็นมหาวิทยาลัยปิด จำกัดจำนวนนักศึกษา แต่วันนี้ธรรมศาสตร์กลับไปสู่ตลาดวิชาการอีกครั้งหนึ่งในยุคดิจิทัล ทุกคนสามารถเรียนได้ไม่ว่าจะอยู่นอกประเทศหรือในประเทศ จะเรียนเพื่อเอาระดับปริญญาก็ได้ เรียนเพื่อสะสมความรู้ก็ได้

เราเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เรื่องธนาคารหน่วยกิต (credit bank) เรื่องนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นมาก สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ทลายกำแพงการเรียนรู้ ความรู้ไม่ได้เกิดแค่เพียงห้องเรียน ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ความรู้มีได้ทุกที่ทุกเวลา สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปจะไม่มันวันเพียงพอต่อการทำงาน ใช้ชีวิต



นัสนีย์ พุ่มเกื้อ



คุณากร ดันดีจินดา

สิ่งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งหวังคือ ทำอย่างไรให้คนที่เรียนไปแล้วกลับเข้ามาเติมความรู้เฉพาะที่ตัวเองต้องการได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ทางธรรมศาสตร์ต้องทำให้ได้ อยู่ที่ไหนในโลกก็เรียนกับธรรมศาสตร์ได้

จะเรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้ ธรรมศาสตร์เปิดการศึกษาให้เข้ามาเรียนได้ในทุกรูปแบบ ความรู้อายุสั้น แต่คนอายุยาว” รศ.ดร.พิภพกล่าว

รศ.ดร.สุรัตน์ ทิรฆาภิบาล ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า อย่างหนึ่งที่ภูมิใจ คือทางธรรมศาสตร์ดูแลด้านขยายโอกาสทางการศึกษา ทำอย่างไรให้การศึกษเข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดหลักสูตรไทยและอินเตอร์ การเรียนรูปแบบออนไลน์ เรียนกับธรรมศาสตร์ก็สามารถเก็บหน่วยกิตได้ รวบรวมเป็นหน่วยกิตแล้วเรียนปริญญาโทได้ ทำให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลับไปสู่ปรัชญาคือ การกระจายขยายโอกาส ให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

● โยงจิตวิญญาณ ‘โรงพยาบาลเพื่อประชาชน’ คณะแพทยศาสตร์ก็เพื่อประชาชน

ขณะที่ **รศ.นพ.ดิลก กิโยทัย** คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มีการเชื่อมโยงจิตวิญญาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็น ‘คณะแพทยศาสตร์เพื่อประชาชน โรงพยาบาลเพื่อประชาชน’ เราเชื่อมโยงความคิดนี้ร่วมกับสุขภาพศาสตร์อื่นๆ ด้วย เดิมอาจทำในพื้นที่ ต่อไปจะเป็นทั่วประเทศ

และมีความก้าวหน้าตลอด 30 กว่าปี นอกจากเรื่องเทคโนโลยีแล้ว ยังมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอากาศ เรานำความรู้ทางเทคโนโลยี ความเสถียรมาใช้ ซึ่งได้ทำงานร่วมกับนักสุขภาพของมหาวิทยาลัยด้วย ทำให้ดูแลประชาชนได้ ทั้งคนไข้ คนที่ยังไม่เจ็บป่วย วัคซีนต่างๆ

สอดคล้องกับเนื้อหาในปาฐกถาทางวิชาการโดย ศิริตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำ



รศ.เกศินี วิฑูรชาติ

ปี 2566 ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์ กันทรการ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมปาฐกถาในหัวข้อ ‘The myth and fact in neurological disease ความเชื่อและความจริงในระบบประสาท’

ศ.นพ.ก้องเกียรติกล่าวว่า เมื่อ 20-30 ปี ก่อน

โรกระบบประสาทเรียกว่า ‘ศาสตร์มืด’ ถึงจะวินิจฉัยโรค ออกมาก็ไม่สามารถรักษาได้ เป็นโรคที่ประหลาด คนไข้มีความพิการและเสียชีวิต แต่ในปัจจุบัน ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น โดยภาวะโรคที่มีมากที่สุดคือ

- 1.โรคหลอดเลือดในสมอง
- 2.โรคไมเกรน
- 3.โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเป็นโรคที่อยู่ในทุกภูมิภาคของโลก

ศ.นพ.ก้องเกียรติเผยว่า เป็นแพทย์ประจำด้านประสาทวิทยาคนแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ในขณะนั้นทักษะและการวินิจฉัยยังมีปัญหา เนื่องจากโรคทางระบบประสาทไม่ได้รับความสนใจมากนัก ปัญหาด้านต่อมาคือการรักษา จึงทำวิจัยร่วมกับนักศึกษาปริญญาเอก นอกจากนี้ ยังจัดโปรแกรมกายภาพบำบัดที่บ้าน รวมถึงส่งนักกายภาพบำบัดไปที่บ้านเพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วย เป็นเวลา 4 เดือนแก่ผู้ป่วยที่

มีอาการซึมเศร้าและมีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจน

“เราสามารถช่วยเหลือคนไข้ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของเขาและผู้ดูแลดีขึ้น สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุนของการส่งนักกายภาพบำบัดไปที่บ้าน โรงพยาบาลจ่ายเงินเพียง 24,000 บาทต่อปี ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น 1 ปี จึงได้เกิดการผลักดันนโยบายของ

รัฐบาล แต่ต้องอาศัยงานวิจัยและผู้ร่วมผลักดันทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น รวมถึงมีความพยายามที่จะส่งคนไปดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ และได้มีการจัดโปรแกรมดูแลผู้ป่วยแบบ 6 เดือน พบว่าคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ให้การรักษาอะไรหลังจาก 6 เดือน แต่ประสิทธิภาพของผู้ป่วยก็ไม่ได้ลดลง” ศ.นพ.ก้องเกียรติกล่าว

●สอนให้กล้าฝันไกล

ประหนึ่ง‘เพดาน’ ไม่มีในพจนานุกรม

จากคณาจารย์ มาฟังมุมมองของนักศึกษาอย่าง **คุณากร ตันติจินดา** นายกองดีการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ที่มองว่า ก่อน พ.ศ.2475 คงไม่มีใครคิดว่าประชาชนคนหนึ่งจะมีโอกาสรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2477 ชื่อในขณะนั้นคือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ



การเมือง จากแนวคิดของ ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การ โดยต้องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่เน้นการสอนเรื่องประชาธิปไตย เพื่อให้การศึกษาและสร้างการเข้าใจการปกครองใหม่ที่เพิ่งดำเนินขึ้น มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความเข้าใจอย่างแตกฉานในวิชากฎหมายและศาสตร์การปกครองบ้านเมือง

“จากวันนั้นจนถึงวันนี้ ธรรมศาสตร์ไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่มีไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของคณะราษฎร หากแต่ในสายตาของใครหลายคน ธรรมศาสตร์เปรียบเสมือนหลักชัยของการต่อสู้ทางประชาธิปไตยของประชาชนธรรมดาคนหนึ่งในประเทศไทย เพราะที่แห่งนี้ได้มอบความกล้าให้แก่ประชาชนในการลุกขึ้นต่อสู้ในสิ่งที่ตนเองเชื่อมั่นและศรัทธา ที่แห่งนี้ทำให้ทุกคนกล้าฝัน ฝันไกลเสมือนว่าเพดาน ไม่มีอยู่ในพจนานุกรม” นายก อมธ.กล่าว

ขณะที่ **นัสรี พุ่มเกื้อ** ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หยิบยกวาทกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับธรรมศาสตร์ ไม่ว่าจะ ‘ธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย’ และ ‘ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน’

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยอย่างเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516, เหตุการณ์พฤษภา 35 หรือเหตุการณ์การชุมนุมของคนรุ่นใหม่ ในช่วงปี 2562 ถึง 2563 ก็มีความยึดโยงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากคำกล่าวนั้น ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อสังคมไทยมีทิศทางที่ก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัยที่ทำให้สังคมและผู้เรียนมีความตื่นตัวทางการเมือง มีอุดมการณ์ ยึดมั่นในประชาธิปไตย และทำให้เกิดความรู้สึกรักประชาชน กลายเป็นความตั้งใจและความพยายามในการทำงาน และผลักดันประเด็นต่างๆ ในสังคมเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน

ดังวาทะที่ว่า **ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน**

สุธาลินี สืบเรือง
ณัฐธยาน์ เตชนิธิเศรษฐ์

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566

(https://www.naewna.com/ads_redirect.php?pid=13&id=330&url=https%3A%2F%2Fwww.pf.co.th%2Fproject%2Fsingle-house%3Futm_source%3Dsem%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3DBrand%26utm_term%3DBrand%2520House%26utm_content%3D%2520with%2520price%26gclid%3DCjwKCAjw67ajBhAVEiwA2g_jEDwm9k9vqkYsmX5Nbfr8XdCdvxy1c_9OBM-zIASuxkCEYsme7NursRoCAQYQAvD_BwE&stat=1)

หน้าแรก (<https://www.naewna.com/index.php>) / ในประเทศ (<https://www.naewna.com/local>)



มธ.สดุดีพระเกียรติคุณ‘สมเด็จพระสังฆราช’ ถวายหนังสือ‘อัญมณีมมปริทัศน์’

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566, 06.00 น.

Tag : [สมเด็จพระสังฆราช](https://www.naewna.com/tags/สมเด็จพระสังฆราช) (<https://www.naewna.com/tags/สมเด็จพระสังฆราช>) [อัญมณีมมปริทัศน์](https://www.naewna.com/tags/อัญมณีมมปริทัศน์) (<https://www.naewna.com/tags/อัญมณีมมปริทัศน์>)



[f](https://www.facebook.com/NaewnaOnline) (<https://www.facebook.com/NaewnaOnline>) [t](https://twitter.com/naewna_news) (https://twitter.com/naewna_news)

[LINE](https://page.line.me/hfu9282g?openQrModal=true) (<https://page.line.me/hfu9282g?openQrModal=true>) [y](https://www.youtube.com/channel/UC7d3VlqC5LvIraCNHBFtjw) (<https://www.youtube.com/channel/UC7d3VlqC5LvIraCNHBFtjw>)

[i](https://www.instagram.com/naewnaneews) (<https://www.instagram.com/naewnaneews>) [t](https://www.tiktok.com/@naewna?lang=th-TH) (<https://www.tiktok.com/@naewna?lang=th-TH>)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมกับ คณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหนังสือ “อัญมณีมมปริทัศน์” เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา และโอกาสที่ มธ. จะทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการการเรียนรู้ ในโอกาสต่อไป โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นตัวแทนถวายพระพรและมอบหนังสือให้กับทางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เปิดเผยว่า โครงการมอบหนังสือชุดนี้เกิดขึ้นจากทางสภามหาวิทยาลัยมีมติทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาการการเรียนรู้ ซึ่งตรงกับพระชนมายุครบ 8 รอบ 96 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราช อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการเทิดพระเกียรติในวาระดังกล่าวของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงหน่วยงานทางภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

หนังสืออัฐฐธัมมปริทัศน์ เป็นการรวม 8 บทความวิเคราะห์พระวรคดิธรรมของสมเด็จพระสังฆราชในการแสดงพระโอวาท หรือจากกรณีพินธ์ บทความวาระต่างๆในเหตุการณ์สำคัญของประเทศ และของโลก เช่น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันสำคัญของเด็กและเยาวชน ฯลฯ ผ่านกระบวนการทางวิชาการ โดยคณาจารย์จากทั้ง มธ. และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มธ. มอบหนังสืออัฐฐธัมมปริทัศน์ ให้กับภาครัฐ และมอบให้วัดราชบพิธฯ จำนวน 300 เล่ม แจกในงานพระราชพิธี ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 วันพระชนมายุครบ 8 รอบของสมเด็จพระสังฆราช





ข่าวที่เกี่ยวข้อง



(<https://www.naewna.com/local/739739>) 'วัดพระธรรมกาย' จัดสวนมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ 8 รอบ (<https://www.naewna.com/local/739739>)



(<https://www.naewna.com/local/739727>) นายกษประธานพิธิ์ทำบุญตักบาตร ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 'สมเด็จพระสังฆราช'